



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๒๔๖

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอสมินิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายศรีอำพร ปานเกตุ)

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ ส่วนสื่อสารองค์กร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร
และการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพฯ

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-๑๙ ในประเทศไทย ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ๓๘๒ ราย แบ่งเป็น การติดเชื้อในประเทศ ๑๔ ราย การติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว (คัดกรองเชิงรุก) ๓๖๐ ราย และในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ๘ ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม ๕,๒๘๙ ราย ยอดหายป่วยสะสม ๔,๐๕๓ ราย มีผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล ๑,๑๗๖ ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ ๖๐ ราย

๑.๒ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม กล่าวถึงแนวทางแก้ไขสถานการณ์ระบาดของโควิด-๑๙ รอบใหม่ว่า ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันยืนยันมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการครบถ้วน สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในขณะนี้ ได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แจ้งทุกจังหวัดให้สุ่มตรวจทุกพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าว โดยต้องแสวงหาข้อมูลให้มากขึ้นจากภาคเอกชน ซึ่งได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการติดตามตัวแรงงานต่างด้าวทุกคน หากพบแรงงานผิดกฎหมายจะต้องปิดโรงงาน ทั้งนี้ ขอพิจารณาสถานการณ์อีก ๗ วัน เชื้อมันภายใน ๗ วันข้างหน้าทุกอย่างจะคลี่คลาย

๑.๓ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ สธ. จัดเตรียมหลักเกณฑ์การล็อกดาวน์หลายจังหวัด หรือล็อกดาวน์ประเทศ รองรับกรณีหากมีการระบาดในหลายจังหวัดมากขึ้น ส่วนมาตรการในบริเวณที่เป็นพื้นที่ระบาดของ จ.สมุทรสาคร จะมีการตั้งโรงพยาบาลสนามประมาณ ๑๐๐ เตียง ใกล้กับพื้นที่บริเวณหอพักบริเวณตลาดกลางกุ้ง เพื่อรองรับผู้ที่ติดเชื้อ

๑.๔ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวในการประชุมทางไกลศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขว่า จังหวัดที่มีผู้ป่วยเกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้ง เกิดจากการตรวจพบเชื้อและมีการสอบสวนโรคติดตามผู้สัมผัสได้อย่างรวดเร็ว หากมีการติดเชื้ออาจใช้ “สมุทรสาครโมเดล” โดยการปิดพื้นที่ทำ OO (Organization Quarantine) ซึ่งเป็นการจัดการสถานการณ์อย่างเหมาะสม ปิดเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยง ไม่ได้เป็นการปิดทั้งจังหวัด และต้องสื่อสารให้ความรู้ประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก โดยขอให้ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ รวมถึงขอให้สถานประกอบการที่มีแรงงานเมียนมาจำนวนมากดำเนินการตรวจด้วย Rapid Test

๑.๕ นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กล่าวถึง ความคืบหน้าสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ว่า ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค. เวลา ๑๑.๓๐ น. มีผู้ติดเชื้อสะสม ๘๒๑ ราย แยกเป็น ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเองและติดตามผู้สัมผัส ๓๓ ราย และค้นหาในชุมชนตรวจแล้ว ๔,๖๘๘ ราย ผลออกแล้ว ๑,๘๖๑ ราย พบติดเชื้อ ๗๘๘ ราย รอผลตรวจอีกกว่า ๒,๖๐๐ ราย

๑.๖ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.กระทรวงแรงงาน (รง.) กล่าวว่า รง.ได้จัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจัดรถโมบาย-ตุ้ตรวจโรคไปตั้งยังสถานประกอบการให้ลูกจ้างที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อได้เข้ารับการรักษาคัดกรองหาเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อให้ทราบผลภายใน ๓ - ๔ ชั่วโมง หากตรวจพบเชื้อก็จะเข้าสู่กระบวนการควบคุมดูแลรักษาตามที่ สธ.กำหนด

๑.๗ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดสมุทรสาคร) ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและข้อเสนอแนะโดยเคร่งครัด ดังนี้ (๑) จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับ จ.สมุทรสาคร (สมุทรสงคราม นครปฐม และราชบุรี) และจังหวัดที่มีข้อมูลผู้ติดเชื้อ หรือเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง เช่น ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี และสมุทรปราการ

ให้ค้นหาบุคคลในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าตลาดสัตว์น้ำใน จ.สมุทรสาคร (๒) จังหวัดพื้นที่ชายแดน ให้ ผวจ.ทุกจังหวัดเข้มงวด ควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพิ่มการลาดตระเวน ๒๔ ชั่วโมง นอกจากนี้ ให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการควบคุม หรือระงับการเดินทางประจำทางสาธารณะ หรือรถไฟ ซึ่งอาจเป็นจุดเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค หากมีการระงับการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้รายงาน ศบค.มท. เพื่อเสนอ ศบค.พิจารณา ทั้งนี้ ให้ ผวจ.เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อวางมาตรการลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน และ (๓) ให้ทุกจังหวัด (ยกเว้นสมุทรสาคร) ตรวจสอบบุคคลที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัตว์น้ำในตลาดสัตว์น้ำ จ.สมุทรสาคร หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้ดำเนินการตามมาตรการของ สธ. และรายงาน ศบค.มท.ทราบทันที พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและกังวลว่าตนเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ติดต่อบริษัทขนส่งสาธารณะจังหวัดหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ สํารวจ ตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านชุมชนและเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากพบให้ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข โดยอาจนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรค หากพบการละเมิดให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายทันที รวมถึงให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มิให้ปล่อยปละละเลย หรือรู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของ ศบค.หากฝ่าฝืนอาจเข้าข่ายเป็นความผิดทางวินัย หรืออาญาด้วย

๑.๘ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผวจ.กทม. ลงนามในประกาศ กทม. เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (๑) ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ได้แก่ ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด สวนสาธารณะ วัด มัสยิด หรือสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนา สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ (๒) ให้เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่ หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใด ๆ ทางธุรกิจการคมนาคม มหรสพ สนามกีฬา ที่สาธารณะ หรือแหล่งอื่น ๆ ซึ่งมีการรวมกลุ่ม หรือร่วมกิจกรรมในลักษณะที่เสี่ยงกับการใกล้ชิด สัมผัส และแพร่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคแก่ผู้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ (๓) การจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการชุมนุมคนในพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ คนขึ้นไป ต้องยื่นแผนจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัย กทม.ก่อนจัดงาน ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓ - ๑๕ ม.ค.๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

๑.๘ ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่ม ๒ ราย รวมผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ ๔ ราย ทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับแพกุ้ง จ.สมุทรสาคร โดยผู้ป่วยรายล่าสุด ๑ ราย เป็นลูกจ้างทำงานที่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร พักอาศัยในเขตบางขุนเทียน และอีก ๑ ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค สำหรับกรณีผู้ป่วยรายแรกที่ย่านประชาชื่น เขตบางซื่อ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๕๑ ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ให้กักตัวดูอาการ ๑๔ วัน ส่วนผู้ป่วยรายที่ ๒ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๔ ราย ตรวจแล้วผลยังไม่ออก ส่วนผู้ป่วยรายที่ ๓ และรายที่ ๔ อยู่ระหว่างติดตามสอบสวนโรค

- กทม.จะดำเนินการตรวจแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในตลาดที่เป็นสถานที่เสี่ยง เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวที่อาจสัมผัสกับแหล่งระบาด โดยจะลงพื้นที่สุ่มตรวจตัวอย่างหาเชื้อโควิด-๑๙ แรงงานต่างด้าวในตลาดกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่เขตรอยต่อเชื่อมกับ จ.สมุทรสาคร เน้นแรงงานเมียนมา และตลาดที่มีการรับสินค้าจากแพกุ้ง จ.สมุทรสาคร มาจำหน่าย รวม ๕๖ ตลาด โดย กทม.ร่วมกับ สธ. มี ๘๐ ทีม ลงพื้นที่สามารถตรวจได้ ๑๐-๓๐ เคส/วัน กำหนดสุ่มตรวจตัวอย่างหาเชื้อให้ได้ ๕,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ ตัวอย่าง ภายใน ๗ วัน

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สปคม. กล่าวว่า จากการตรวจสอบแผนที่การระบาดและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นค่อนข้างชัดเจนว่าจุดตั้งต้นของการระบาดอยู่ที่ตลาดกลางกุ้ง ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบาดวิทยาเห็นสอดคล้องกันว่าจุดเริ่มต้นการระบาดน่าจะมาจากแรงงานเมียนมา ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ ๙๐ ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีการเคลื่อนย้ายของแรงงานเมียนมาจากต่างประเทศในช่วงของการระบาด และนำมาสู่ชุมชนของแรงงานเมียนมาใน จ.สมุทรสาคร อย่างไรก็ตาม เพื่อยืนยันของสาเหตุดังกล่าว จะต้องมีการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อว่าเชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดในพื้นที่ใดบ้าง ทั้งนี้ การพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตลอดเวลาถือเป็นสัญญาณที่ดีในเชิงระบาดวิทยา แสดงให้เห็นว่าระบบการเฝ้าระวังของประเทศมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจจับได้ในทุกพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับตัวเลขที่เพิ่มขึ้น

๒.๒ ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวว่า ขอความร่วมมือไม่จัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ แต่หากต้องจัดให้ขออนุญาตสำนักอนามัยก่อนการจัดงาน ส่วนงานที่มีจำนวนคนไม่เกิน ๒๐๐ - ๓๐๐ คน สามารถจัดได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด หากจำนวนคนเกินจากนี้ต้องขออนุญาตทุกกิจกรรม

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ การพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในห้วงเวลาสั้น ๆ นอกจากการเร่งติดตามหาผู้ติดเชื้อ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็วแล้ว รัฐบาลควรทบทวนมาตรการต่าง ๆ อันเป็นเหตุของการพบเชื้อในรอบนี้อย่างเข้มงวดจริงจัง โดยเฉพาะการเดินทางเข้า-ออกประเทศของแรงงาน หรือประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยไม่ผ่านการคัดกรอง และมีเจ้าหน้าที่บางส่วนรู้เห็นเป็นใจ หากเกิดความหละหลวมดังกล่าวจริง จะต้องเร่งกระชับการทำงานให้เข้มแข็งมากขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อไม่ให้มีการลือกีดตาวุ่นประเทศเหมือนการระบาดรอบที่ ๑

๓.๒ ในระยะนี้หากประชาชน หรือผู้ประกอบการมีข้อสงสัย หรือกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์และการปฏิบัติตัว สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน ๐-๒๒๔๕-๓๕๙๗ หรือ ๐๙-๔๓๘๖-๐๐๕๑ และสามารถตรวจประเมินได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ <http://bkkcovid๑๙.bangkok.go.th/>

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.today.line.me เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งในสถานประกอบการ และตลาดต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานจำนวนมาก เช่น ย่านบางบอน คลองเตย เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและลดความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการค้นหาบุคคลในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าตลาดสัตว์น้ำใน จ.สมุทรสาคร ความคืบหน้าการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งในสถานประกอบการ และในตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะตลาดที่มีการรับสินค้าสัตว์น้ำจากตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินมาตรการ เพื่อสกัดกั้นการเดินทางเข้า-ออก และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมถึงการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์และสาธารณสุขของ กทม. เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่อาจเกิดขึ้น

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา,

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th,
www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th,
www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgonline.com, www.mcot.net,
www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv,
www.tnnthailand.com, www.youtube.com, www.today.line.me